

Số: **09** /CĐGD

Hà Nội, ngày **31** tháng 01 năm 2021

V/v tập trung cao độ tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên Thế giới đã và đang diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 29/01, Bộ Y tế công bố đã có 98 bệnh nhân mắc Covid - 19 trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, các ổ dịch đang bùng phát trở lại nghiêm trọng hơn những lần trước vì biến thể mới của virus lây lan rất nhanh trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19, quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 thành phố ngày 28/01/2021 và Công điện số 02/CĐ-UBND hồi 23h ngày 28/01/2021 của UBND Thành phố với tinh thần công tác phòng, chống dịch của thành phố cần chủ động phản ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn nhưng cũng cần bình tĩnh, không hoang mang lo lắng;

Thực hiện Công văn số 51/LĐLĐ ngày 29/01/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tập trung cao độ tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND Thành phố về phòng, chống dịch, tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp để chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 như thời gian vừa qua theo các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CBGV,NV về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo đoàn viên công đoàn, CBGV,NV đề cao cảnh giác, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp “5K” gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Riêng đối với những người trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương và các khu vực có dịch của các tỉnh thành khác từ ngày 14/01/2020 đến nay, phải khai báo y tế và được lấy mẫu xét

nghiệm nhanh theo quy định. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải đến ngay các bệnh viện để được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời; Những trường hợp đi về từ khu vực có dịch của Quảng Ninh, Hải Dương và các khu vực có dịch của các tỉnh thành khác (theo Thông báo của Bộ Y tế) phải được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm; Những trường hợp khác phải tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải đến ngay các bệnh viện để được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời.

3. CDCS các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, lực lượng công an tại địa phương và người sử dụng lao động tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống dịch. Siết chặt công tác cách ly, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng; tuyên truyền vận động mỗi cán bộ, đoàn viên và CBGV, NV tham gia tuyên truyền tới từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư với phương châm (đi từng ngõ, gõ từng nhà), mỗi người dân như là một chiến sĩ trinh sát nhằm phát hiện tố giác những trường hợp không chấp hành việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định của Bộ y tế và Thành phố, đặc biệt phát giác và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu CDCS các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP;
- Lưu: VT, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà